

เอ็กซิมแบงก์การันตีCHOW จ่ายบี/อีไม่ผิดวัตถุประสงค์

ทับทิม - EXIM BANK แจง CHOW หอบเงินกู้ 3.3 พันล้านบาท ไปชำระคืนตัวบี/อี ไม่ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการพลังงานยังเดินหน้าต่อเนื่อง บิ๊ก “พิชิตร์ เสรีวิวัฒนา” วางแผนแม่บท 10 ปี (60-70) ตั้งเป้าสินเชื่อคงค้างแตะ 3.84 แสนล้านบาท รุกพัฒนาบริการ “ประกันส่งออก” แลမ်เดินหน้าขยายสินเชื่อเพื่อการลงทุน เตรียมเปิดสาขาเสียมมา-ลาว-กัมพูชา แยมคุม NPL อยู่หมัด → **ยับตอกบี31 CHOW ▶ 6.10**

พิชิตร์ เสรีวิวัฒนา
ประธานและผู้อำนวยการ

6.10	บาท
▲ 0.40	บาท
▲ 7.02	%
20.69	ลบ.

นอกจากนี้ 5. การสนับสนุนด้านความรู้และการเงินให้ SMEs ที่มีศักยภาพ นำไปพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การผลิตสินค้าและบริการ เพื่อต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยและแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ 6. การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ที่ทำงานอย่างแข็งแกร่งร่วมกับภาครัฐเป็นไทยแลนด์ทีม

● สินเชื่อพุ่ง-คุมหนี้เสีย

ทั้งนี้ในปี 2560 ธนาคารตั้งเป้าการรับประกันการส่งออกและการลงทุนที่ 7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 5.6 หมื่นล้านบาท โดยธนาคารต้องการให้ประเทศไทยสามารถเติบโตได้ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ประเทศไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว จากปัจจุบัน EXIM BANK เป็น SFI ที่มีส่วนสนับสนุนรายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross National Income : GNI) ของไทยประมาณ 1.0% จะเพิ่มขึ้น 1.5% ในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็น 2.5% ของ GNI ช่วยสนับสนุนผู้ส่งออกและการเติบโตของภาคการส่งออกของไทยได้เพิ่มมากขึ้น การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมการจ้างงาน การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย, การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ตั้งเป้าสินเชื่อเพื่อการลงทุนเติบโต 15% จากปี 2559 อยู่ที่ 4.7 หมื่นล้านบาท โดยธนาคารจะสนับสนุนลูกค้าที่ขยายการลงทุนสู่ประชาคมอาเซียนและ CLMV ที่เป็นตลาดหลักให้สามารถดำเนินการได้ง่าย ซึ่งปี 2560 ธนาคารมีแผนเปิดสาขาในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ ลาว และ กัมพูชา และจะเปิดสำนักงานตัวแทนที่เมียนมาในอีก 1-2 เดือนต่อจากนี้ หลังยื่นขออนุญาตไปกับรัฐบาลเมียนมาแล้ว ด้านระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปี 2560 ธนาคารตั้งเป้าควบคุมให้อยู่ในระดับ 3% จากสิ้นปี 2559 ที่อยู่ 3.57%

เอ็กซิมแบงก์ (ต่อจากหน้า 32)

นายพิชิตร์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK เปิดเผยว่า กรณีที่มีกระแสข่าว “บริษัท เซาร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW” อาจจะนำเงินที่กู้จาก EXIM BANK จำนวน 3.3 พันล้านบาท ไปชำระคืนตัวบี/อี (Bill of Exchange) บางส่วนนั้น โดยทางธนาคารยืนยันว่าทาง CHOW ไม่ได้นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

อีกทั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น 2 โครงการ กำลังการผลิต 38 เมกะวัตต์ ยังเดินหน้าก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้ อย่างไรก็ตามทางธนาคารอยากให้นักลงทุน แยกแยะระหว่างบริษัทที่อยู่ในเกณฑ์ดีและบริษัทที่อยู่ในเกณฑ์แย่ออกจากกัน เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ดีได้ ซึ่งโดยพื้นฐานบริษัท CHOW เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดี และทางธนาคารก็มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการปล่อยกู้ ทำให้ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด

● วางแผนแม่บท 10 ปี

สำหรับภาพรวมธนาคารได้วางแผนแม่บท 10 ปี (ปี 2560-ปี 2570) โดยตั้งเป้าหมายยอดสินเชื่อคงค้างในปี 2570 ที่ระดับ 3.84 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ตั้งเป้าจะมียอดสินเชื่อคงค้างที่ 8.5 หมื่นล้านบาท โดยได้กำหนด 6 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวตามแผนแม่บท ดังนี้ 1.การส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้วยการสร้างความต้องการสินค้าและบริการของไทย ในประเทศที่เป็นตลาดหลักและประเทศตลาดใหม่ 2. มุ่งเน้นการสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนของไทยในตลาดใหม่ (New Frontier Markets) ซึ่งรวมถึงการบุกเบิกโอกาสการค้าการลงทุนของไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

อีกทั้ง 3. การเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการลงทุนของรัฐและเอกชนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 4. การขยายตลาดรับประกันการส่งออกและลงทุน ด้วยนวัตกรรมบริการประกันและการรับประกันต่อ พร้อมกันนี้การส่งเสริมการค้าและการทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs เข้าสู่โลกการค้า